

Số: /UBND-VP

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2024

V/v xin chủ trương chấp thuận nhân sự Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính gửi: UBND thị xã Bim Sơn.

Đại hội Hội Người cao tuổi xã Quang Trung khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu được 11 ông, bà trong Ban chấp hành. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu:

- Ông Đặng Anh Bản giữ chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi;
- Bà Nguyễn Thị Dân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi.

Ngày 10/5/2024 ông Đặng Anh Bản đã có đơn xin nghỉ gửi đến Đảng ủy, UBND xã Quang Trung do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác và đã được Đảng ủy, UBND xã Quang Trung đồng ý.

Căn cứ vào tình hình hoạt của Hội Người cao tuổi xã Quang Trung, ngày 24/7/2024 Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã đã tổ chức họp và thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Dân - Phó Chủ tịch hội, giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi của xã, khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban thường vụ hội đã làm tờ trình đề nghị cho bầu bổ sung chức danh đã khuyết Chủ tịch Hội người cao tuổi khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng ủy và UBND xã thống nhất với nội dung trình.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 3000-QĐ/TU ngày 09/5/2024 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Tỉnh, thì bà Nguyễn Thị Dân đã quá tuổi quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

Xét tình hình thực tế của địa phương và của Hội người cao tuổi xã sức khỏe của bà Nguyễn Thị Dân vẫn đảm bảo công tác, nhiệt tình, uy tín, được BCH Hội Người cao tuổi xã tin nhiệm cao, nhất trí 100% giới thiệu bà Nguyễn Thị Dân giữ chức Chủ tịch Hội.

Hiện nay, Đảng ủy, UBND xã Quang Trung chưa tìm được nguồn nhân sự thay thế, trong khi đó nhiệm kỳ của Hội Người cao tuổi xã chỉ còn gần 02 năm là hết. Để công tác cán bộ Hội NCT xã được ổn định, hoạt động.

UBND xã Quang Trung xin chủ trương chấp thuận nhân sự Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trường hợp đặc biệt. Đề Hội NCT xã Quang Trung bầu bổ sung chức danh đang khuyết theo đúng qui định Điều lệ Hội NCT Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng